



Roman Catholic  
**Diocese of Tucson**

Office of the Bishop

P.O. Box 31, Tucson, Ariz., 85702 ■ 520-838-2500 ■ Fax: 520-838-2590

Ngày 20 Tháng 5 Năm 2021

Kính thưa quý Ông Bà Anh Chị Em rất thương mến tại Giáo xứ Đức Mẹ Lavang,

Đầu thư tôi thành tâm xin Chúa ban cho quý vị tràn đầy sức khỏe. Chúng ta đang ở vào tuần cuối của Mùa Phục sinh năm nay, nguyện xin Chúa Thánh Thần vẫn sẽ mãi còn lưu lại giữa quý vị và gia tăng lòng nhiệt thành làm việc tông đồ trong đời sống của quý vị.

Những tuần gần đây, tôi đã tiếp xúc làm việc với các chức sắc của Giáo xứ St. Frances Cabrini trong thành phố Tucson chúng ta đây liên quan đến hoạt động của giáo xứ. Thưa quý vị, các Thánh lễ cuối tuần của giáo xứ này đang trên đà giảm dần đáng kể và họ đã không thể trang trải các khoản chi mà không cần thêm ngân khoản tiết kiệm, nhưng tiền tiết kiệm cũng đã nhanh chóng cạn đi. Thưa quý Ông Bà Anh Chị Em, giáo xứ St. Frances Cabrini đã từng có một chiều dài lịch sử vẻ vang và năng động nhưng giờ đây tọa lạc giữa các giáo xứ lớn bao quanh và việc tụt giảm mạnh số giáo dân đã đưa họ vào tình cảnh hiện tại. Thưa quý vị, tôi không muốn đóng cửa giáo xứ vì nhiều lý do nhưng chủ yếu là vì khá nhiều giáo dân còn trụ lại với ngôi Thánh đường này đã ở quanh đó và gắn bó trong nhiều thập kỷ qua. Tôi cũng cảm thấy rất nên duy trì giáo xứ này vì cơ sở ở đây nhìn đẹp và đang trong tình trạng tốt. Bởi thế sẽ rất là buồn khi phải đóng cửa giáo xứ và bán cơ sở này. Với tất cả những điều cân nhắc đó, tôi nghĩ đến Giáo xứ Đức Mẹ Lavang của quý Ông Bà Anh Chị Em, từ lâu quý vị cũng đã từng suy tính đến việc mua một khuôn viên đất hoặc có thể xây dựng một ngôi thánh đường mới và trung tâm giáo xứ mới cho mình. Chính vì lý do này, hiện tại tôi đang xem xét việc chuyển giáo xứ Đức Mẹ Lavang đến địa điểm giáo xứ St. Frances Cabrini. Tuy nhiên, tôi phải nhấn mạnh rằng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi vẫn còn đang tiếp tục thảo luận với các cha xứ và các chức sắc của cả hai bên giáo xứ trong sự việc này.

Thưa quý vị, ở Tucson vài năm trước cũng có một tình huống tương tự như trường hợp tôi đang đề cập ở đây. Đó là trường hợp của Giáo xứ Holy Family nằm gần downtown Tucson, họ cũng lâm vào tình trạng số lượng giáo dân sụt giảm nhiều đáng kể song song với việc không đủ khả năng trang trải các chi tiêu trong giáo xứ. Lúc đó trường hợp của họ đã có cộng đoàn Thánh lễ Latinh, Dòng Thuyết Giảng St. Gianda, đã được thành lập

tại cơ sở của Giáo xứ Holy Family và tiếp quyền cai quản điều hành. Đổi lại, cộng đoàn Thánh lễ Latinh đã sắp xếp để dâng một Thánh lễ Chúa nhật hàng tuần bằng tiếng Anh cho các giáo dân của Holy Family còn lưu lại. Đây hẳn là một mô hình mẫu của cuộc sống giáo xứ mới và đã hoạt động tốt.

Tôi rất cân nhắc và thận trọng trong việc này. Vì lý do đó, tôi đã bổ nhiệm Cha Balaswamy "Bala" Kommathoti với tư cách là cha quản xứ Giáo xứ St. Frances Cabrini trong khi ngài vẫn tiếp tục mục vụ của ngài tại giáo xứ Sts. Peter & Paul. Cha Bala sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc mục vụ chung, quản lý và dâng Thánh lễ tại giáo xứ St. Frances Cabrini cho đến khi lập được một kế hoạch cố định.

Vậy trong khoảng thời gian này, tôi khiêm tốn xin quý Ông Bà Anh Chị Em cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần, xin Ngài soi sáng hướng dẫn chúng ta để tìm thấy phương cách cho tương lai tốt nhất của từng cộng đoàn giáo xứ. Tôi sẽ cầu nguyện cho giáo xứ và quý Ông Bà Anh Chị Em.

Nguyện xin Thiên Chúa đổ tràn ân phúc xuống cho quý vị.

*Thân ái trong Chúa Kitô,*

Edward J. Weisenburger  
Giám mục Giáo phận Tucson